

TỬ CUNG HAI SỪNG (Bicorporeal uterus)

Tờ thông tin này giúp bạn hiểu về tử cung hai sừng là gì, nó xảy ra như thế nào, cần làm thêm xét nghiệm gì, và những ảnh hưởng lâu dài của chẩn đoán này.

Tử cung hai sừng là gì?

Tử cung hai sừng được đặc trưng bởi sự hiện diện tình trạng lõm ở bờ ngoài ở đáy tử cung (fundus) tại đường giữa, có độ sâu lớn hơn 50% độ dày của thành tử cung. Thân tử cung (corpus), có thể bao gồm cả cổ tử cung và/hoặc âm đạo, có thể bị chia đôi một phần hoặc hoàn toàn bởi phần lõm này. Tương tự như tử cung có vách ngăn, tử cung hai sừng cũng đi kèm với sự lõm bên trong ở đường giữa chia buồng tử cung thành hai phần.

Tử cung hai sừng xảy ra như thế nào?

Tử cung hai sừng không phổ biến. Nó xảy ra khi quá trình hợp nhất thất bại của cặp cấu trúc ống Mullerian trong phôi thai.

Làm thế nào để chẩn đoán tử cung hai sừng?

Một tỉ lệ đáng kể các khác biệt về hình dạng và bờ viền tử cung được chẩn đoán trong quá trình khám hiếm muộn. Chẩn đoán chính xác và phân loại đúng giúp có những tư vấn phù hợp. Các công cụ hình ảnh như siêu âm, chụp X-quang tử cung vòi trứng (HSG) và cộng hưởng từ (MRI) có thể sàng lọc và phân loại các khác biệt về cấu trúc trong tử cung không xâm lấn. Trong khi siêu âm 2D qua ngã âm đạo và X-quang tử cung vòi trứng được coi là các phương pháp sàng lọc tốt, thì siêu âm 3D qua ngã âm đạo và chụp cộng hưởng từ có thể chẩn đoán chính xác các bất thường tử cung bẩm sinh.

Tử cung hai sừng có thể gây biến chứng trong thai kỳ như thế nào?

Biến chứng phổ biến nhất liên quan đến tử cung hai sừng là sinh non. Một thai kỳ trong tử cung hai sừng cũng có thể dẫn đến băng huyết sau sinh. Bất thường này cũng là một yếu tố nguy cơ gây vỡ tử cung ngay cả khi mang thai lần đầu.

Do sự liên quan giữa các bất thường tử cung với các bất thường thận, thai phụ có nguy cơ cao bị tăng huyết áp thai kỳ.

Các biến chứng khác của tử cung hai sừng là gì?

Mặc dù tử cung hai sừng không phải là một yếu tố nguy cơ độc lập cho ung thư nội mạc tử cung, nhưng ung thư nội mạc có thể không được phát hiện ở những người có cấu trúc tử cung bất thường này. Nếu lấy mẫu từ khoang tử cung bình thường còn lại, kết quả sinh thiết có thể âm tính giả, dẫn đến việc chẩn đoán chậm và ảnh hưởng xấu đến tiên lượng của bệnh nhân.

Một vách dọc âm đạo tồn tại ở 25% trường hợp, có thể gây ra triệu chứng ứ máu kinh hoặc gây đau khi quan hệ tình dục. Bất thường phổ biến nhất là thiếu một trong hai thận, tình trạng đó gọi là “bất sản thận”

Tử cung hai sừng được quản lý như thế nào?

Quyết định quản lý bệnh nhân có tử cung hai sừng phụ thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân. Nếu một phụ nữ đến khám thai định kỳ và được chẩn đoán có tử cung hai sừng, thì cần theo dõi chặt chẽ trong thai kỳ để ngăn ngừa các biến chứng sản khoa như sinh non.

Bệnh nhân cũng có thể có tiền sử sảy thai liên tiếp hoặc sinh non trong các thai kỳ trước đó. Triệu chứng được đề cập ở trên là chỉ định cho việc thực hiện phẫu thuật hợp nhất tử cung, gọi là phẫu thuật Strassman.

Cập nhật lần cuối: tháng 8/2023